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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2567 
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00-16.40 น. 
ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม  5 

1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย ์ เต็งเจริญสกุล   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  ชูคันหอม รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล  ทวีนันท์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์  ค าพา   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 10 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพลู ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจ า กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ  จนัทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ กรรมการ 
  กลุ่มสอนรายวิชาทางคลินิก 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  สุวรรณโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ กรรมการ 
  กลุ่มสอนรายวิชาทางปรีคลินิก 15 

9. นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์เจษฎา  จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ (อยู่ระหวา่งการ 
     ลาออกจากต าแหน่ง) 20 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวีณา  รองเมือง    หัวหน้าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ 
2. นางสาวบัญฑิตา  ใจเดช     พนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 25 

เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 
ประธานให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดประชุมและด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 30 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1) ผู้ บ ริห ารคณ ะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ จั ดประชุมร่วมกับกลุ่ ม วิชาด้ าน  Pre-Clinic  

ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2567 ซึ่งที่ประชุมได้อภิปราย เรื่องอัตราก าลังของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2568 



 
 

2 

ในส่วนของกลุ่ม Pre-Clinic โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  https://kku.world/9zut9t  

ซึ่งจะไม่ได้รับการจัดสรรอัตราตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567   

ทั้งที่จะมีบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2568 จ านวน 5 คน ซึ่งต้องได้รับจัดสรรทดแทน โดยคณบดี

จะน าประเด็นดังกล่าวไปหารือในกรรมการประจ าคณะต่อไป  

   2) คณะกรรมการบริหารมีมติให้ประกาศรับสมัครสัตวแพทย์ โดยไม่ระบุสาขา จ านวน 5 อัตรา  5 

โดยเรียงล าดับตามมติกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567  

   3) ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2567  ก าหนด 
ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567  โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์จะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567   
  มติที่ประชุม รับทราบ 10 

 
 1.2 เรื่องเวียนที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบแล้ว 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องเวียนที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/m1tq3c 
  1) รับรองการส าเร็จการศึกษาของนางสาวพิชญาวดี ลามุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 15 

สัตวแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 603180123-5 โดยผ่านเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้ว และผลการเรียน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
   1.1) รายวิชา VM074302/717322 Clinical Prac. In General Vet. Medicine 
   1.2) รายวิชา 717101 Ornamental Fish Business 
  ทั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากระบบทะเบียน ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว  20 

ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567  
  2) รับรองการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา VM043123 วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิกทางสัตวแพทย์   
ของรองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา จ านวน 38 ราย ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
  3) รับรองการแก้ไขการติดสัญลักษณ์  I ของนักศึกษารายวิชา 716416 สุขศาสตร์เนื้อสัตว์   25 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 จ านวน 3 ราย ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพลู เสนอว่า การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ ถ้ามีหลายประเด็น ควรแยกให้พิจารณารับรองเป็นเรื่องๆ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ  จันทร์ลุน เสนอว่า  
ควรตรวจสอบข้อความในเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ควรแก้ไขด้วยลายมือ 30 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.3 รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 ของโรงพยาบาลสัตว ์

 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 

2567 ของโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/17e2sg ดังนี้ 

 1) สรุปงบประมาณตามแผนปี 2567 โดยจ าแนกเป็น งบประมาณเงินอุดหนุน จ านวน 10,230,000 บาท 

งบประมาณเงินลงทุน ครุภัณฑ์ จ านวน 863,690 บาท งบประมาณด าเนินงาน จ านวน 37,210,010 บาท 5 

 2) สรุปรายการของบประมาณกลางปี 2567 โดยจ าแนกเป็น งบประมาณเงินอุดหนุน จ านวน 184,520 บาท 

งบประมาณเงินลงทุน ครุภัณฑ์ จ านวน 223,390 บาท งบประมาณด าเนินงาน วัสดุ (ยา/เวชภัณฑ์) จ านวน 4,000,000 บาท และ 

งบค่าใช้สอย จ านวน 363,400 บาท 

 

 10 

 

 

   

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

  3) รายงานรายรับ-รายจ่าย รายรับทั้งหมดจ านวน 68,066,092.33 บาท รายจ่ายซึ่งรวมงบประมาณ

แผ่นดินทั้งหมดจ านวน 64,038,390.95 บาท  

  4) รายงานจ านวนสัตว์ป่วยที่เข้ารับบริการ ทั้งหมดจ านวน 36,054 ตัว  

  6) รายงานการเบิกของกองทุนสงเคราะห์สัตว์ Case Study และ เบิกวัสดุ เวชภัณฑ์ 25 
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https://kku.world/17e2sg
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  7) รายงานแบบส ารวจความพึงพอใจปีงบประมาณ 2567 

 

 

 

 5 

 

 

 

  

  8) รายงานค่าไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2567 10 
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  9) จ านวนเคสส่งต่อ ทั้งหมดจ านวน 1,937 เคส ซึ่งมีร้อยละการส่งต่อเพ่ิมมากข้ึน 

  10) ผลการด าเนินงานโรงแรมสัตว์เลี้ยง จ านวนสัตว์ที่เข้ารับบริการจ านวน 658 ตัว โดยมีรายรับ

ทั้งหมด 695,768 บาท รายจ่าย ทั้งหมด 236,120 บาท ได้ก าไรทั้งหมด 459,648 บาท 

 

 25 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน สอบถามว่าจากเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการเรื่องการฉีดวัคซีนใช้

เวลานาน และสัตวแพทย์ที่มีความอาวุโสหรือหมอเฉพาะทางบางส่วนไม่รับฉีดวัคซีน หรือหัตถการบางกรณี 

  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ชี้แจงว่าเป็นเรื่องจริง กรณีดังกล่าวมีการส่งเคสการฉีดวัคซีนให้แก่ 

สัตวแพทย์ แต่อาจจะติดกรณีฉุกเฉินท าให้ใช้เวลานาน แต่เมื่อเหตุกรณีฉุกเฉินผ่านพ้นไปแล้วจึงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

อย่างไรก็ตามจะมีการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอีกครั้ง 5 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สัตวแพทย์บางส่วนที่มีอายุมาก อาจมีปัญหาใน

เรื่องกายภาพ เช่น สายตาสั้นหรือยาว จงึมีการปฏิเสธการรักษาในบางกรณี เช่น การตัดไหม เป็นต้น 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพลู สอบถามเพ่ิมเติม เรื่องระบบเวชระเบียนมีความล่าช้า 

ซึ่งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ชี้แจงว่า เวชระเบียนมีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องและมีเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละเครื่อง 

อาจจะมีความล่าช้าเนื่องจากเพ่ิงเริ่มใช้งานระบบเวชระเบียน  10 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย15 

การประชุม https://kku.world/igmect 
  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 12 แก้ไขมติที่ประชุมจาก รับทราบ เป็น รับทราบและมอบหมายรองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและน าเข้าวาระคราวถัดไป 
  หน้า 6 บรรทัดที่ 14 แก้ไขข้อความจาก รับทราบการ เป็น รับทราบ 
  หน้า 9 บรรทัดที่ 32 แก้ไขข้อความจาก เสนอว่าควรมีการตรวจสอบ เป็น ให้ตรวจสอบ 20 

  หน้า 10 บรรทัด 23 เพ่ิมเติมท้ายมตกิารประชุม เป็น เห็นชอบอนุมัติจัดซื้อ 1 เครื่อง 
  นอกจากนั้นที่ประชุมให้เพิ่มเติมรายละเอียดที่ต้องด าเนินการ(ถ้ามี) ต่อท้ายมติที่ประชุมในคราวประชุม
ครั้งต่อไป และให้เป็นแบบแผนในการบันทึกรายงานการประชุม 
  มติที่ประชุม เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้วที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2567  25 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 การลงเวลาปฏิบัติงานในรูปแบบ Time Card และ App Sheet 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานในรูปแบบ Time Card และ 
App Sheet ว่าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่พร้อมให้ค าแนะน าแก่บุคลากรที่ยังมีปัญหาเรื่องการลงเวลา แต่ที่ผ่านมาไม่พบ30 

ปัญหาแต่อย่างใด 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู สอบถามเพ่ิมเติมว่า กรณีมีการลงเวลาซ ้า 2 ครั้ง  
จะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งว่าจะไปทดสอบการลงเวลาซ ้า หากพบปัญหาให้ภารกิจ
ด้านการเจ้าหน้าที่แจ้งให้บุคลากรทราบต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 5 

  3.2 อัตราค่าบริการศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการเสนออัตราค่าบริการศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรค
สัตว์ ว่ากองคลังได้ขอให้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าบริการว่ามีการใช้เทียบเคียงกับห้องปฏิบัติการ
อ่ืนหรือไม่ หรือใช้หลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราค่าบริการอย่างไร ซึ่งได้แจ้งรองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล 
ให้ด าเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว  10 

  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
  3.3 การจัดการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 32 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 32  
ซ่ึงจัดวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 15 

  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามเพ่ิมเติมว่าจะมีการสรุปงบประมาณรายรับ -รายจ่าย  
การด าเนินโครงการหรือไม ่
  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า นักศึกษาจะเป็นผู้สรุปรายรับ-รายจ่ายและรายละเอียด
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หากสรุปรายงานเสร็จสิ้นแล้วจะน ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 20 

 
  3.4 รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
รอบท่ี 1 (Portfolio) ปกีารศึกษา 2568            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน สืบเนื่องกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 (Portfolio)  ปีการศึกษา 2568 ซ่ึงตนเองได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณา25 

คุณสมบติัด้วย มีข้อเท็จจรงิว่าจากมติคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเด็กเรยีนดี มีผู้ผ่านเกณฑ์ จ านวน 68 คน ตามที ่
ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2567 อย่างไรก็ตามหลังจากที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ ปรากฎ
ว่ามีผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ิมขึ้นอีก 3 คน และรายชื่อล าดับส ารองมีการสลับล าดับกัน อีกทั้งตนเองได้ข้อมูลว่ามี
บุคคลที่อ้างว่าเป็นบุคลากรของคณะ โทรศัพท์ไปแจ้งชื่อและล าดับที่ในกลุ่มเด็กเรียนดีก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็น
ทางการ จงึขอใหต้รวจสอบด้วย  30 

  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า นอกจากกลุ่มเด็กเรียนดีแล้ว ในกลุ่มอ่ืนก็มี
รายชื่อเพ่ิมเติมจากมติกรรมการคณะในคราวประชุมข้างต้นเช่นเดียวกัน ซ่ึงผู้ที่มีรายชื่อเพ่ิมเติมอาจมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และต่อมารองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ยืนบันทึกขอลาออกจากต าแหน่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นดังกล่าวด้วยหรือไม่   
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ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวถึงหลักการโปร่งใส ตรวจสอบได้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจึง
เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง โดยต้องมีตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหาร 
และมีบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับประกาศรับและความรู้ทางกฎหมายเข้าร่วมด้วย 
                     มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกเข้า
ร่วมด้วย 5 

  3.5 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (VMKKU Learn & Share)  
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (VMKKU Learn & 
Share) ว่าได้ด าเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 
โดยทั้ง 2 ครั้ง เป็นการให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะให้ไปสัมมนาหรือฝึกอบรมในช่วงปีงบประมาณที่
ผ่านมารายงานองค์ความรู้ที่ได้รับจากการไปอบรม สัมมนาดังกล่าว และจะมีก าหนดจัดครั้งต่อไปในไตรมาสที่ 2 ของ10 

ปีงบประมาณ 2568  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.6 การด าเนินการร้านสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ร้าน Pet Shop) 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการด าเนินการร้านสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์   15 

(ร้าน Pet Shop) ว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการร้านสวัสดิการ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2567  
  มติที่ประชุม รับทราบ และให้เป็นเรื่องสืบเนื่องในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 
  3.7 ความคืบหน้าในการด าเนินการแอปพลิเคชัน 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องความคืบหน้าในการด าเนินการแอปพลิเคชัน ว่าบริษัท20 

ซึ่งเป็นผู้พัฒนาได้ให้อีกบริษัทหนึ่งมาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมในส่วนที่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ระบบ อย่างไรก็ตามผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะยืนยันว่าต้องเป็นบริษัทผู้พัฒนาเดิมเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
และอยู่ในระหว่างการเจรจา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่า ให้บริษัทท าหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายว่าต้องมีการปรับปรุงใน
ส่วนใด ส่วนใดสามารถใช้ได้ ส่วนใดใช้ไม่ได้และต้องแก้ไขอย่างไร  25 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้บริษัทท าหนังสือดังกล่าวมายังคณะเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
และได้ผลเป็นอย่างไรให้แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
  3.8 มาตรการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องมาตราการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 30 

โดยก าหนดเวลาเปิด-ปิด อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า เริ่มด าเนินการแล้ว แต่มีบางวันที่บุคลากรยังเปิดประตูค้างไว้เป็น
ผลให้มาตรการรักษาความปลอดภัยยังไม่ครบถ้วนตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(ฉบับที่  46/2567)  
ลงวันที่ 15  พฤศจิกายน พ.ศ.2567 เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินการเป็นเพียงจุดเริ่มต้นซึ่งต้องชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและด าเนินการตามประกาศต่อไป  
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  มติที่ประชุม รับทราบ 
  

3.9 การจัดซื้อตู้น ้าดื่มส าหรับนักศึกษา 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการจัดซื้อตู้น ้าดื่มส าหรับนักศึกษา ว่าได้ด าเนินการ

จัดซื้อแล้ว จ านวน 1 ตู้ โดยติดตั้งไว้บริเวณโรงอาหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.10 การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหารคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ ว่าได้ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว ในช่วง 10.00 น. ของวันนี้ โดยมีผู้ประกอบการ10 

เข้ารับการคัดเลือกจ านวน 6 ร้าน และจะมีการประกาศผลในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2567 ทั้งนี้จะได้ท าข้อตกลงในการ
ประกอบการเป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2568 - 2571) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องพิจารณา 15 

 4.1 หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 
และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องจากค่าตอบแทนเดิมไม่
สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน จึงได้จัดท าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน โดยอ้างอิงตามประกาศคณะ20 

แพทยศาสตร์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลสัตว์จะมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นประมาณปีละ 1,600,000 บาท แต่ได้มีแผนการหารายได้
เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/l8i45r 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่า การเพ่ิมค่าตอบแทนควรให้ครอบคลุมทุกคลินิกและควร
แก้ไขปัญหาขั้นตอนการรักษาที่ล่าช้า เพ่ือเพ่ิมจ านวนการรักษาให้มากขึ้น  และเห็นว่าเพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปอย่าง
รอบคอบควรให้ที่ประชุมได้มีเวลาในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว และให้น าเข้าพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 25 

  มติที่ประชุม เห็นชอบน าวาระนี้เข้าพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป  
 
 4.2 ร่างประกาศก าหนดแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องร่างประกาศก าหนดแนว
ปฏิบัติการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยมีรายละเอียด 30 

ตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/os1c31 เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้
จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ฉบับที่ 1420/2565 ซ ้าซ้อนกับประกาศ
มหาวิทยาลัยฉบับที่  1883/2565 ซึ่งมีข้อความและเนื้อหาเหมือนกัน แต่ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ฉบับ 
ที่ 27/2565 อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 1420/2565 โดยหลักการต้องมีการอ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยฉบับ
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ล่าสุด จึงขอให้พิจารณาร่างประกาศก าหนดแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ใหม่โดยมีการอ้างถึงประกาศฉบับที่ 1883/2565 และยกเลิกประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ฉบับที่ 27/2565 โดยไม่มีการแก้ไขเนื้อหาในประกาศเว้นแต่ เปลี่ยนแปลงการอ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยเป็นฉบับ 
ที่ 1883/2565 

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 5 

 
 

 4.3 ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
เป็นรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 10 

https://kku.world/7v3hbp โดยต้องพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ มีค่างานเพียงพอที่จะขอต าแหน่งหรือไม่ และ
พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ว่า ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข มีงานวิจัย จ านวน 6 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีค่างาน
เพียงพอที่จะขอก าหนดต าแหน่งในระดับ รองศาสตราจารย์ และในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประชุมให้ เปลี่ยนรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีเป็นให้มีรายชื่ออยู่ในบัญชี และต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัย หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อีก15 

ทั้งควรอยู่ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุม เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข 

และให้ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่แจ้งกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข ให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในบัญชี  
 
 4.4 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี ศรีงาม 20 

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี ศรีงาม  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/9rqyku โดยต้องพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ มีค่างานเพียงพอที่จะขอต าแหน่งหรือไม่ และพิจารณา
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี ศรีงาม มีงานวิจัย จ านวน 8 เรื่อง และหนังสือหรือต ารา จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งที่25 

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีค่างานเพียงพอที่จะขอก าหนดต าแหน่งในระดับ รองศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็น
ผู้ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัย หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อีกท้ังควรอยู่ในสาขาที่เก่ียวข้อง 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี ศรีงาม และให้
ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
 30 

 4.5 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส ารองเพื่อประโยชน์และสวัสดิการ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบขอถอน เรื่อง การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส ารองเพ่ื อประโยชน์และสวัสดิการ  โดยมี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ ายการประชุม 
https://kku.world/94x4r8 และ https://kku.world/3gtgci 

https://kku.world/7v3hbp
https://kku.world/9rqyku
https://kku.world/94x4r8%20และ
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  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส ารองเพ่ือ
ประโยชน์และสวัสดิการ ดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่อะไร และเสนอให้สอบถามข้อมูลการด าเนินการของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส ารองฯไปยังมหาวิทยาลัยหรือคณะ ส่วนงานอื่นว่ามีการด าเนินการอย่างไร  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้สอบถามข้อมูลดังกล่าวและให้น าเข้าพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 5 

 4.6 ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาภาคต้นปี 68 ของนายสราวุธ กันเตียง 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาภาค
ต้นปี 68 ของนายสราวุธ กันเตียง เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงิน ท าให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพ
นักศึกษาไว้ได้ตามปกติ จึงท าให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/cyqwze 10 

  ที่ประชุมได้ตรวจสอบเงื่อนไขการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาของนายสราวุธ กันเตียง พบว่ามี
เงื่อนไขครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 829/2549) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2549 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ของนายสราวุธ กันเตียง เมื่อได้รับการคืนสภาพนักศึกษาแล้ว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้คืนภาพการเป็นนักศึกษา ของนายสราวุธ กันเตียง และให้ฝ่ายวิชาการเสนอ15 

เรื่องไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อไป 
 
 4.7 ทบทวนมติกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 4/2567 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ทบทวนมติกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 เรื่องการจัดสรรอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ 20 

จ านวน 5 อัตรา โดยเรียงล าดับการจัดสรรอัตราก าลังตามรายละเอียด ดังนี้  
   
   
 
 25 

 
 
 

 

  ทั้งนี้ ประธานได้ให้ข้อมูลว่าจากการประชุมร่วมกลุ่มวิชาด้ าน Pre-Clinic ได้รับเสียงสะท้อนว่าใน30 

ปีงบประมาณ 2568 ไม่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง ทั้งที่จะมีบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุ จ านวน 5 อัตรา จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาว่าจะมีการทบทวนมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 
หรือไม ่
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้คงมติกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 
ไว้เช่นเดิม แต่ให้มีผลเฉพาะในปีงบประมาณ 2568 เท่านั้น ในส่วนปีงบประมาณถัดไป ให้คณะตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังขึ้นใหม่ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้รองรับสถานการณ์ดังกล่าว
อย่างเร่งด่วน และเพ่ือรักษาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปฏิบัติตามมติกรรมการคณะ ครั้งที่  4/2566 เมื่อวันที่  11 เมษายน  5 

พ.ศ.2567 เฉพาะปีงบประมาณ 2568 และให้ตั้งคณะกรรมการ จ านวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างและ 
คณะกรรมการพิจารณาอัตราก าลังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
  5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร 10 

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งได้ตั้งค่าใช้จ่ายในกรณีเลิกจ้างไว้ 47,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ 2568 คณะได้เลิกจ้างบุคลากร 
จ านวน 1 ราย ซึ่งต้องจ่ายค่าชดเชย จ านวน 56,880 บาท จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างเพ่ิมเติม
จากงบประมาณใช้สอยอีก 9,880 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 15 

 
เลิกประชุมเวลา  16.40 น. 
 
 

(นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม) 20 

              กรรมการและเลขานุการ 
        

 
 
    (นางสาวบัญฑิตา ใจเดช) 25 

    ผู้จดรายงานการประชุม 
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